

NĂM THỨ 61

THỨ NĂM
19

THÁNG 5-2022
(19-4 năm Nhâm Dần)

SỐ: 8533



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)



CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đô thị hóa là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Sáng ngày 18/5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.092 đảng viên đủ tiêu chuẩn trong Đảng bộ tỉnh. Trong 2.092 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 40 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi

đảng; 14 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 33 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 158 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 758 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Đổi mới công tác đoàn để bắt nhịp thời đại số

Chiều ngày 18/5, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc. Thời gian qua, tổ chức đoàn các cấp đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu niên tham gia, được cấp ủy, chính quyền

(Xem tiếp trang 4)
KHUÂN PHƯƠNG

XÃ LUẬN

Người là niềm tin tất thắng

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam trên chặng đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng chân chính cách mạng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian nan thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong suốt 92 năm qua đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và các thế hệ người dân Việt Nam. Đảng đã quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là thành quả vĩ đại bắt nguồn từ giá trị to lớn của tư tưởng vĩ đại, thương dân mà Bác Hồ kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày lễ thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, ngày trọng đại có ý nghĩa lịch sử và xã hội sâu sắc. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn khi các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tâm khảm các thế hệ người dân Việt Nam đều bồi hồi, xúc động tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Càng nhớ Bác, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Người, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam càng phải ra sức phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quyết tâm hành động sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác kính yêu hằng mong. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững niềm tin tất thắng vào con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và soi đường dẫn lối đi đến bến bờ vinh quang.

Thái Bình vinh dự, tự hào 5 lần được đón Bác Hồ về thăm và mang nặng ân nghĩa của Người. Những lời căn dặn của Bác đã trở thành tư tưởng lãnh đạo, phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh với quyết tâm "Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt". Trong những ngày tháng năm lịch sử này, tinh thần ấy càng được nhân lên hòa cùng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định.

Thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thái Bình nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

THÁI BÌNH

Noi gương Bác, Thái Bình phát huy ý chí tự lực, tự cường

(Xem trang 3)



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: NGỌC LINH